
สรุปมติการประชุม 
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณ ี

คร้ังท่ี ๑/๒๕๔๙ 
วันท่ี  ๙  มกราคม  ๒๕๔๙   

ณ หองบานแกว   อาคารสํานกังานอธิการบดี 
 
๑.  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๔๘ และใหแกไข หนา ๕ วาระที่ ๑.๑ บรรทัดที่ ๓ 

โครงการ Sister  Sity  แกไขเปน  Sister  City  และหนา  ๘  วาระที่  ๔.๑  อาจารยจุไรรัตน  ศรีสุข 
แกไขเปน  อาจารยจุไรรัตน  จุลจักรวัฒน 

๒. ที่ประชุมรับทราบกําหนดการพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ในวนัที ่
๗  มีนาคม  ๒๕๔๙   เวลา ๑๕.๐๐ น. และขอเชิญคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทานรวมเปน
เกียรติในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้ดวย  

๓. ที่ประชุมรับทราบความคืบหนาของ (ราง) พระราชกฤษฎีกา วาดวย ปริญญาในสาขา อักษรยอสําหรับ  
สาขาวิชาครุยวิทยฐานะ  เขม็วิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนง มหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณี พ.ศ. 
๒๕๔๘   ขณะนี้อยูในระหวางการขึ้นแบบ เพื่อใหอาจารยและนกัศึกษาประชาพิจารณ และนําเสนอ
ตอสภามหาวทิยาลัยเพื่อทราบตอไป และที่ประชุมมีขอเสนอแนะวา มหาวิทยาลัยควรประสานงานกับ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เพื่อปรึกษาหารือกรณีที่นักศกึษาเขารับพระราชทานปริญญาบัตร
ในปนี้สวมชดุครุยเดิม แตในโอกาสตอไปผูรับปริญญามีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนเสื้อครุยแบบใหมหรือไม  

๔.  ที่ประชุมรับทราบการนําเสนอขอมูลการแกไขเลขที่ตําแหนงของนายโอภาศ     อินทรวงษ และ 
นางสาวสุรียพร พานิชอัตรา  ตามที่เสนอขอแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ระดับผูชวยศาสตราจารย  
เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๘  จากการตรวจสอบความถูกตองปรากฏวา  นายโอภาศ  อินทรวงษ  
ตําแหนงเลขที่ ๐๐๗๑  และนางสาวสุรียพร  พานิชอัตรา  ตําแหนงเลขที่ ๐๑๓๙ 

๕.   ที่ประชุมรับทราบ (ราง) นโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ๒๕๔๙–๒๕๕๒  และมีขอเสนอแนะ
ในการปรับปรงุเรื่องดังกลาว ดังนี ้

 พันธกิจ 
- เพื่อใหบรรลุตามวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีขางตน จึงไดกําหนด 

พันธกิจในการดําเนินงานไว ๖ ประการ ดังนี ้
- ขอ ๕ ทํานุบํารุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ินพรอมทั้งบูรณาการ  

ภูมิปญญาทองถ่ินกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหม   เพื่อสรางสรรคอัตราเรงของ 
การพัฒนาชุมชน 
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 วัตถุประสงค 
- ขอ ๑ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ  มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความพรอมและมี

ความสามารถในการประกอบอาชีพของตนเอง 

  นโยบายที่ ๕   ดานการทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
       -  ขอ ๕.๕ พัฒนาบริเวณพระตําหนกัและพระบรมราชินยานุสาวรียสมเด็จพระนางเจา- 
              รําไพพรรณี    และบริเวณเขตพระราชฐานใหสวยงาม จัดใหเปนศูนยกลางการเรียนรู 
              ทางดานการเกษตร  ศิลปหัตถกรรม  การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย   ทาํการ 
              สงเสริมและเผยแพร เพื่อใหเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดจันทบุรี และ 
              ภาคตะวันออก 

นโยบายที่ ๗   ดานการบริหารจัดการ 
        -    ขอ ๗.๑๐ พัฒนาระบบการประกนัคุณภาพของมหาวิทยาลัย ใหมีระบบการติดตาม 
  การควบคุม การตรวจสอบ และการประเมินผล 

 นอกจากนี้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมวา   
นโยบายและแผนนี้ เปนเพยีงกรอบการทํางานของทุกหนวยงานเทานัน้ ดังนั้นจงึใหแตละคณะและ
หนวยงานจัดทําแผนใหสอดคลองกับนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เพื่อเขียน
โครงการนําเสนองบประมาณในการดําเนนิงานตามโครงการตางๆ  ซ่ึงตองสอดคลองกับนโยบายและ
แผนพัฒนา วสัิยทัศน  พันธกิจ  ของมหาวทิยาลัย  

มติที่ประชุม  มีมติดังตอไปนี้ 
๑) มหาวิทยาลยัควรนํา (ราง) นโยบายและแผนนี้ ไปปรบัปรุงแกไขตามขอเสนอแนะและ

ควรตรวจสอบอักษร และการเวนวรรคตอนใหถูกตองดวย  
๒) มหาวิทยาลัยควรใหแตละหนวยงานจดัทํานโยบายและแผนฯ ในหนวยงานของตน    

ใหสอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ 
๓) มหาวิทยาลัยควรใหแตละหนวยงานคดิโครงการหรือกิจกรรม ตลอดจนตวัช้ีวดั ตาม

นโยบายและแผนพัฒนาหนวยงานของตนเองใหชัดเจน 
๔) มหาวิทยาลัยควรจัดประชุมเพื่อประสานแผนพัฒนามหาวิทยาลัย   จากคณะกรรมการ

บริหารมหาวทิยาลัย เพื่อดําเนินการจดัการสังเคราะหแผนฯ และโครงการของแตละหนวยงาน  แลว
จึงนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย  

๕. ควรรายงานความคืบหนาตอสภามหาวทิยาลยัทุกครั้ง 
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๖.   ที่ประชุมรับทราบการเปดหลักสูตรปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร สาขาการปกครองทองถ่ิน ของ
โครงการความรวมมือทางวชิาการ ระหวาง กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกับมหาวิทยาลัยราชภฏั 
รําไพพรรณี   

๗.   ที่ประชุมรับทราบความคืบหนาการจดัตั้งสํานักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี
 ซ่ึงขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการ 

๘. ที่ประชุมรับทราบการดําเนนิการเปดรับสมัครการโอนยายขาราชการในระดับปริญญาเอกสาขา       
รัฐประศาสนศาสตร ซ่ึงขณะนี้อยูในระหวางการดําเนนิการ 

๙.  ที่ประชุมรับทราบขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ีวาดวย คณุสมบัติ หลักเกณฑ การไดมาของ
คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลจากผูทรงคุณวุฒภิายนอก   เพื่อแตงตั้งคณะกรรมการ
ในการทําหนาที่ติดตาม  ตรวจสอบ ประเมนิผลงานของมหาวิทยาลัย  ตามมาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐  
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  ซ่ึง  ผศ.วิมล  เอมโอช เลขานุการสภามหาวิทยาลยั 
แจงใหทราบวา ยังไมไดดําเนินการ  

๑๐.   ที่ประชุมรับทราบรายงานการใชงบประมาณในการประชุมคณะรัฐมนตรีอยางเปนทางการนอกสถานที่ งาน
วันแมไทรําไพพรรณี  และงานรับเสด็จทลูกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี ซ่ึง
ขณะนี้อยูในระหวางการดําเนนิการและเสนอตอสภามหาวทิยาลัยทราบตอไป 

๑๐.  ที่ประชุมอนุมตัิใหปริญญากติติมศักดิ์  ประจําปการศกึษา  ๒๕๔๘ และมีขอเสนอแนะดังนี ้
- ควรกําหนดรปูแบบการพิมพเอกสาร ประวัติ ผลงาน ในการขออนุมัติใหปริญญา

กิตติมศักดิใ์หมีรูปแบบเดียวกัน 
- การสงเอกสารขออนุมัติปริญญากิตติมศักดิใ์หคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยศึกษา 

ควรปดผนึก เพราะถือเปนความลับ  
และเหน็วาการอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยควรมขีั้นตอนในการดําเนินการที่เหมาะสม จึง
เห็นชอบใหดําเนินการจดัทํา (ราง) ขอบงัคับ วาดวย ช้ัน สาขา ของปริญญากิตตมิศักดิ์ พรอมหลักเกณฑ
การใหปริญญากิตติมศกัดิใ์หเรียบรอยกอน  แลวจึงนาํเสนอตอสภามหาวทิยาลัยเพื่อพจิารณาตอไป 

๑๑.  ที่ประชุมพิจารณา  (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  วาดวย  เงินกจิกรรมของนักศึกษา 
พ.ศ. …  และมีขอเสนอแนะดังนี ้

- ควรเชิญวิทยากร หรือจางบคุคลภายนอกมาชวยตรวจสอบบัญชี 
- ฝายบริหารควรมีคณะทํางาน (ราง)  ระเบยีบ ขอบังคับตางๆ เพื่อพิจารณากลั่นกรอง

ตรวจสอบความถูกตองเบื้องตน กอนนําเสนอคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแตงตัง้ 
- ควรเสนอ (ราง) ดังกลาวตอคณะกรรมการการเงินและงบประมาณมหาวิทยาลัยดวย 
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- ควรมีคณะกรรมการกฎหมาย ยก (ราง) ระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัยทั้งหมด 
- สภามหาวิทยาลัยควรแตงตั้งคณะอนกุรรมการฝายกฎหมาย 
- ควรกําหนดวาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการเงินกิจกรรมของนกัศึกษาดวย 
- ควรแกไขระเบียบฯในขอ ๑๑ วิธีการเก็บรักษาเงิน ใหประธานกรรมการเงินกิจกรรม

นักศึกษา 
 -     เบิกจายเงินกจิกรรมนักศึกษาทั้งหมดจากมหาวิทยาลัยทุกภาคเรียน  แลวนําฝาก

ธนาคารพาณิชยในนามคณะกรรมการเงินกิจกรรมโดยใชช่ือบัญชีวา  เงินกิจกรรมนกัศึกษา ตาม
ประเภทนักศึกษาและวรรคสุดทาย ใหมหาวิทยาลัยดําเนนิการตรวจสอบบัญชีเงินกิจกรรมนักศึกษา
อยางนอยปละ ๑ คร้ัง และรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ 

  ที่ประชุมมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายกจิการนักศกึษา นําขอเสนอแนะจากที่ประชุมไป
พิจารณาปรับปรุงแกไข  กอนนําเสนอเรื่องดังกลาวตอสภามหาวิทยาลยั 

๑๒. ที่ประชุมเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย เบีย้ประชุมกรรมการ และให 
แกไขขอความในขอที่ ๕  โดยใหใชขอความตอไปนี้แทน  “ขอที่ ๕  อัตราเบี้ยประชุมใหเปนไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย” และใหจดัทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย   และที่ประชุมตั้งขอสังเกตวา  
ควรปรึกษากับกรมบัญชีกลาง หรือ กระทรวงการคลังเพื่อหาขอสรุปวา  ถาคณะกรรมการมีการประชุม
ซํ้าซอน  ๒  คณะในวนัเดยีวกัน  สามารถเบิกจายเบี้ยประชุมไดหรือไม  


